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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565   
วันศุกรท์ี่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 รายชื่อผู้ประชุม    
1 นายกมล  เหลือล  า ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กมล  เหลือล  า  
2 นายชาญชัย สิงห์คลี รองประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ชาญชัย  สิงห์คลี  
3 นายหมื่น  สืบเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 หมื่น  สืบเพชร  
4 นายวัลลภ  เลิศพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 วัลลภ  เลิศพันธุ์  
5 นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 อ่อนจันทร์  ใจหาญ  
6 นายพุทธา  เค้าซื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 พุทธา  เค้าซื่อ  
7 นายถวัลย์  แสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ถวัลย์  แสนศรี  
8 นายประเทือง  ยางเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ประเทือง  ยางเงิน  
9 นายสังเวียน  พรมสูงยาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สังเวียน  พรมสูงยาง  
10 นายพิสิษฐ  กล้าจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 พิสิษฐ  กล้าจิต  
11 นางหนูไกล  อีสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 หนูไกล  อีสา  
12 นายโกศล  นามโร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคูเมือง โกศล  นามโร  
     

     
     
     
     

 
 
 ผู้ไม่มาประชุม :     นายสุเทพ  อะทาโส    สมาชิกสภาเทศบาลเขต2        ลาป่วย 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ถนอม  ค าชาย  
2 นายสุพรรณ  สิงห์ทองห้าว รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สุพรรณ  สิงห์ทองห้าว  
3 นายปรีชา  ไม้หอม รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ปรีชา  ไม้หอม  
4 นายสถิต  สีหาฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สถิต  สีหาฤทธิ์  
5 นางสาวล าดวน  อีสา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ล าดวน  อีสา  
6 นายนิติศาสตร์  ค าชาย ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง นิติศาสตร์  ค าชาย  
7 นายประดิษฐ์  พรมสูงยาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ประดิษฐ์  พรมสูงยาง  
8 นายอัมพร  สิงห์คลี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง อัมพร  สิงห์คลี  
9 นายณัฐพงษ์  เลยไธสง ผู้อ านวยการกองช่าง ณัฐพงษ์  เลยไธสง  
10 นายจ านงค์  พรมสุข หัวหน้าส านักปลัเทศบาล จ านงค์  พรมสุข  
11 นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา จักราวุธ  แสงสุรินทร์  
12 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ลัดดาวัลย์  วงศ์ธรรม  
13 นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ วิราวัลย์  ไชยพิมพ์  
14 น.ส.จารุวรรณ ก้องเสียง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ จารุวรรณ ก้องเสียง  
15 นางบัวไล วงค์อามาตย ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน บัวไล วงค์อามาตย์  
16 นางเกยูร  อินทรวรศิลป์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง เกยูร  อินทรวรศิลป์  
17 นายเกษม ภักดีบุรุษ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ เกษม  ภักดีบุรุษ  
18 นายส าเนียง  ขอเหล็กกลาง ก านันต าบลคูเมือง ส าเนียง  ขอเหล็กกลาง  
19 นางกาญจนา  เศษบุผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 กาญจนา  เศษบุผา  
20 นายยอด  สิงห์คลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ยอด  สิงห์คลี  
21 นายช่อฟ้า  ไม้หอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ช่อฟ้า  ไม้หอม  
22 นายสุดใจ  อนันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 สุดใจ  อนันต์  
23 นายสุพันธ์  โยธาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 สุพันธ์  โยธาจันทร์  
24 นางนิตย์  งาสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 นิตย์   งาสาร  
25 นางกุลปรียา  นันทวงศ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กุลปรียา  นันทวงศ์  
26 นายประภาส  แวงวรรณ  ประภาส  แวงวรรณ  
27 นายสุพี  สอนภักด ี  สุพี  สอนภักดี  
28 นายบัญชา  ท้วมประเสริฐ  บัญชา ท้วมประเสริฐ  
     
     

 
 ผู้มาประชุม  12 คน 
 ผู้ลาประชุม  1 คน 
 ผู้ขาดประชุม  -  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  28 คน 
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เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ   และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายกมล  เหลือล ้า      สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
ประธานสภาฯ ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุก

ท่านครับ วันนี เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่1 ประจ าปี 
2565 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ประจ าปี 2565 และขอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อไปนี   

       
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามญั สมยัที่ 1 
.............................................. 

  ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ครั งแรก ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 11  พฤษภาคม 2564  ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง สมัยสามญั สมยัที่แรก ประจ าปี 2565 ตั งแต่วันท่ี 1กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป มี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

ฉะนั น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่แรก ประจ าปี 2565 ตั งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

  

ประกาศ ณ  วันท่ี  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 
                         
                                                             กมล  เหลือล  า 

            (นายกมล   เหลือล  า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกมล  เหลือล ้า      ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยผมรวมทั งท่านรอง 
ประธานสภาฯ   ชาญชัย สิงห์คลี รองประธานสภา ท่านพิสิษฐ  กล้าจิต และท่านโกศล  นามโร 

รองปลัดเทศบาลได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปี 2565” ซึ่งก็ได้รับความรู้มากมายหลายอย่างก็ต้องขอขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง คณะผู้บริหารที่ให้ความส าคัญให้สมาชิกได้มีโอกาสได้
ไปพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือน ามาปฏิบัติต่อไปครับ 
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ทีป่ระชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
      27 ธันวาคม 2564 (ครั งที่ผ่านมา)  
 
นายกมล  เหลือล ้า      ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4ครั งที1่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
ประธานสภาฯ เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมกล่าวเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งให้ท่าน

สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้วจ านวน 23 หน้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมมีท่านใดมีความ
ประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายกมล  เหลือล ้า      หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาฯ   คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที1่ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
      ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึ นครับ  
 
ที่ประชุม     มีมติรับรอง รายงานกาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ าปี 2564 เป็น

เอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ    

        
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     3.1  ญัตติก าหนดจ านวนประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 

3.2  ญัตติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย 
      ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป                   

นายกมล  เหลือล ้า      ระเบียบวาระนี เป็นเรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565ของสภา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลคูเมือง ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 
 
นายโกศล  นามโร     ระเบียบวาระที่ 3 ขอชี แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ท่านสมาชิกได้ทราบทั งในญัตติ 
เลขานุการสภาฯ   3.1 ญัตติก าหนดจ านวนประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 

ประชุมและ3.2ญัตติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี ของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่14 พ.ศ.  2562  มาตรา 24 วรรคแรกบัญญัติ “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี ให้สภา
เทศบาลก าหนด และมาตรา 24 วรรคสี่ บัญญัติว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องไดรับอนุญาตจาก 
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ผู้ว่าราชการจังหวัด” ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ก าหนด
ว่า “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี” โดย
ให้น าความในข้อ11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือ
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  ข้อ 22 การเรียกประชุมสภา
ท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอัน
รีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุมโดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนใน
หนังสือนั นด้วย จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดวันเริ่มประชุมของสมัยสามัญประจ าปี2565 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี 2566 ของสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้ชี แจงว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี เป็น 4 สมัย ซึ่งใน 
ประธานสภาฯ   ปี 2564 ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ ดังนี   
      - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 เริ่มประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน พ.ศ.  
      2564 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 
      - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 เริ่มประชุมวันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีระยะ
      เวลาไม่เกิน 30 วัน 
      - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 เริ่มประชุมวันที่ 1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีระยะ  
      เวลาไม่เกิน 30 วัน 
      - สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 เริ่มประชุมวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มี 
      เวลาไม่เกิน 30 วัน 

    ซึ่งในปีนี ก็จะให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
2565 สมัยที่ 2,3และสมัยที่4 และก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2566 ต่อไป
ครับ 
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นายโกศล  นามโร     ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ทางเลขาสภาฯ ได้มีการจัดท าร่างการก าหนดสมัยประชุม 
เลขานุการสภาฯ   สภาไว้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งเอกสารได้แจกให้ทุกท่านได้ดูไป 

พร้อมๆ กันครับ ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเสนอหรือท่านสมาชิกจะเอาตามร่าง
ตัวอย่างที่ได้แจกให้ทุกท่านก็ได้ครับให้ทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมๆ กันครับส าหรับ
การก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
2565 ดังนี  
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2565 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2566 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 
28 กุมภาพันธ์  2566 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างครับ 

 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้สอบถามที่ประชุมว่า ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี เป็น 4 
ประธานสภาฯ   สมัยซึ่งในปี 2565 เราจะต้องก าหนดใหม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญได้ครับ 

หรือว่าท่านสมาชิกจะเห็นชอบตามร่างก็ได้ครับได้มีท่านใดจะเสนอไหมครับหากไม่มี
ผมขอผู้รับรองตามร่างที่เสนอไว้ครับ  

 
ที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนยกมือรับรอง 
 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนยกมือรับรอง เป็นไปตาม 
ประธานสภาฯ   ระเบียบที่ก าหนดไว้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญเป็น 

อย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 เป็น 4 สมัย ดังนี  
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2565 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2566 เริ่มประชุมวันที่ 1 – 
28 กุมภาพันธ์  2566 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือขึ นครับ 
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ที่ประชุม     มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของเทศบาลต าบลคูเมือง ประจ าปี 

2565 เป็น 4 สมัย ดังนี  
- สมัยสามัญ สมัยที่2 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤษภาคม 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

สิงหาคม 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เริ่มประชุมวันที่ 1 – 30 

พฤศจิกายน 2565 
    และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของปี 2566 เริ่มประชุมวันที่ 1  – 

28 กุมภาพันธ์  2566 มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ  

 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565  
ประธานสภาฯ   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2566 แล้วขอให้เจ้าหน้าที่ 

น าไปจัดท าเป็นประกาศสภาเทศบาลต าบลคูเมืองพร้อมทั งปิดประกาศไว้ที่เทศบาล
ต าบลคูเมือง ให้ประชาชนทราบต่อไป 
 

                     3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    3.3.1 การโอนตั งจ่ายรายการใหม่ เพ่ืออุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลคู

เมือง (กองช่าง) 
 

นายโกศล  นามโร     ได้ชี แจงระเบียบว่า ส าหรับการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาฯ   2565 เพ่ือพิจารณาการโอนตั งจ่ายรายการใหม่ เพ่ืออุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า 

ภายในต าบลคูเมืองนั น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 เงิน
อุดหนุน หมายความว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งงบประมาณอุดหนุน 
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน “ หมายความว่า (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั ง (2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (3) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
การไฟฟ้า และการประปา (4) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของ
ประชาชนที่จัดตั งโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานของ
รัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (5) องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กร
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์มิใช่การ
มุ่งแสวงหาก าไรที่จัดตั งโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับของ 
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หน่วยงานของรัฐ ข้อ6 กรณีที่เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามโครงการที่อยู่ในภารกิจดังกล่าวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 4 โดยถือ
ว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ 8 
(1) ทั งนี  ไม่น าเงินอุดหนุนดังกล่าวมารับรวมค านวณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ5 ข้อ 9 
เมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม มีผลใช้บังคับแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให้แจ้ง
ห้ามด าเนินการหรือก่อหนี ผูกพันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน ก่อนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนส าหรับองค์กรประชาชนและองค์กรการกุศลให้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามคน ทั งนี  
ตามแบบท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นางสาลัดดาวัลย์ วงศ์ธรรม    ได้ชี แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าที่ได้มีการตั งงบประมาณไว้ปี 2564 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และได้มีการกันเงินไว้แต่เนื่องด้วยระเบียบกฎหมายที่เรากันเงินเราตั งไว้ในหมวดค่า 

ใช้สอย ซึ่งในระเบียบของการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเราจะไม่สามารถจัดการจัดซื อ
จัดจ้างได้เราจะท าได้ก็เฉพาะการตั งเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าตามระเบียบที่ได้
น าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั น ซึ่งทางไฟฟ้าจะต้องท าประมาณการมา เมื่อ
มีการตั งอุดหนุนทางกองคลังก็จะด าเนินการอุดหนุนไปยังไฟฟ้าและทางไฟฟ้าก็จะ
ออกมาด าเนินการให้ ฉะนั นเงินที่กันมาในปี2564 เป็นการตั งในหมวดค่าใช้สอยจึงไม่
สามารถด าเนินการได้ และขอน าเรียนว่าการขยายเขตไฟฟ้าที่น ามาพิจารณาในวันนี 
เป็นการขยายเขตไฟฟ้าของปี 2564  จ านวน 7 จุด ซึ่งเป็นงานเดิมฉะนั นเงินที่กันมา
ใช้ไม่ได้จึงจ าเป็นต้องโอนตั งจ่ายใหม่เพ่ือให้สามารถด าเนินการตั งอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2565 ขอน าเรียนที่ประชุมได้รับทราบ 

 
นางถนอม ค้าชาย     ได้ ชี แจ งต่ อที่ ป ร ะชุ มว่ า  ใน เ รื่ อ งของการ ใช้ ง บประมาณรายปี 2564  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง และงบประมาณปี พ.ศ. 2565  ท่านสมาชิกบางท่านอาจจะสับสนส าหรับการตั งจ่าย 

เป็นการตั งจ่ายผิดหมวดผิดประเภทตามระเบียบปฏิบัติหรือระเบียบการเบิกจ่าย เรา
จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเราได้ผ่านสภาไปแล้วครั งหนึ่งแต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เราจึงต้องน าเข้าสภาให้ทุกท่านได้พิจารณาอีกครั งหนึ่งซึ่งพ่ีน้อง
ประชาชนก็รอความช่วยเหลือก่อนจึงต้องขออ านาจสภาได้พิจารณาซึ่งประการก็เท่า
เดิมน ามาผ่านสภาอีกครั ง 
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รายการที่ 1 โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน          งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ งบด าเนินการ   หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม    ตั งไว้  330,000.-  บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  280,000.00-  บาท  โอนลดครั งนี  250,000.00-  บาท   ยอดเงิน
งบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ  30,000.00-  บาท (กองช่าง) 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน          งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ งบด าเนินการ   หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท จ้างเหมาบริการติดตั งสายพาดดับไฟฟ้าฯจ้านวน ตั งไว้  150,000.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  150,000.00-  บาท  โอนลดครั งนี  148,798.56- 
บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนงบประมาณ  1,201.44-  บาท  (กองช่าง) 
  โอนตั งจ่ายใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน          งาน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบ เงินอุดหนุน   หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท อุดหนุนหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  398,798.56-   บาท 
ตั งไว้  0.00.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม  0.00- บาทโอนเพ่ิมครั งนี  
398 ,798.56 -  บาท  ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลั ง โอนงบประมาณ  
398,798.56-  บาท (กองช่าง) 
 รวมโอนตั งจ่ายใหม่ครั งนี ทั งสิ น จ้านวน 398,798.56 บาท   
 โดยมีรายละเอียด ดังนี   
จุดที่1 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงเกลือหมู่ที่6 จ านวน7ต้น จ านวนเงิน 66,060.73 บาท  
จุดที่2 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสูงยางหมู่ที่7 จ านวน1ต้น จ านวนเงิน 16,984.11 บาท 
จุดที่3 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านป่าดวนหมู่ที่8 จ านวน7ต้น จ านวนเงิน 70,335.38 บาท  
จุดที่4 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงเกลือหมู่ที่10 จ านวน7ต้น จ านวนเงิน 88,098.45 บาท 
จุดที่5 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคูเมืองหมู่ที1่ จ านวน9ต้น จ านวนเงิน 82,522.61 บาท  
จุดที่6ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสูงยางหมู่ที7่จุดที่2จ านวน3ต้นจ านวนเงิน33,271.65 บาท 
จุดที่7ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสูงยางหมู่ที7่จุดที่3จ านวน4ต้นจ านวนเงิน41,525.63 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
ในเขตต าบลคูเมือง ซึ่งพ่ีน้องประชาชนมีความเดือดร้อนในการใช้ไฟฟ้าจึงขอโอนไป
ตั งจ่ายใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนขอน าเรียนที่ประชุมค่ะ 
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นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 การโอนตั งจ่ายรายการใหม่ ในอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้างบประมาณ 398,798.56 บาท  โปรดยกมือขึ นครับ      

ที่ประชุม      มีมตเิห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 การโอนตั งจ่ายใหม่ใน
การอุดหนุนขายเขตไฟฟ้าจ านวนเงิน 398,798.56 บาท เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 

นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามต่อไปว่า ในเมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2565 แล้วก็จะขอถามท่านสมาชิกต่อครับว่าท่านสมาชิกเห็นชอบให้น า 

งบประมาณจ านวน 398,798.56 บาท เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ร้อยเอ็ดในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้กับพ่ีน้องประชาชนต าบลคูเมืองท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือขึ นครับ 
 

ที่ประชุม      มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจ านวน 398,798.56 บาท ให้อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ในการขยายเขตไฟฟ้า เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 
เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 

       3.3.2  การโอนตั งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือขุดขยายคลองหนองคูม่วงหมู่ที่10 (กองช่าง)    
 

นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของพ่ีน้องประชาชน  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ซึ่งในช่วงน่าแล้งน  าจะไม่พอใช้ส าหรับพ่ีน้องประชาชนซึ่งก็เป็นปัญหามานานด้วย 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเขต2 จึงได้ให้ความส าคัญเพ่ือการดูแลพ่ีน้องประชาชน
ซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาเวลามีน  าเราก็จะท าการสูบน  าเข้าหนองคูม่วงเพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้
ส าหรับบริการพ่ีน้องประชาชน เรื่องน  าเป็นหัวใจหลักจึงได้มีการโยกย้ายโครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณที่ได้มีการตั งไว้เพ่ือมาท าในจุดนี ก่อนเพ่ือให้พ่ีน้องบ้านดง
เกลือหมู่6,10 ได้มีน  าใช้ตลอดทั งปี จึงได้น าเรื่องนี เข้าประชุมสภาให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณา ดังรายละเอียดดังนี  

       รายการที่ 2      โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ง า น  ง า น บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา    งบ งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือ
บ้านดงเกลือหมู่ที่10  ตั้งไว้  100,000.0๐.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
100,000.00-  บาท  โอนลดครั้งนี้  100,000.00-  บาท   ยอดเงินงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  0.00-  บาท (กองช่าง) 

        โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการเกษตร  งาน งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    
งบ งบลงทุน    หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดขยายหนองคูม่วงบ้านดงเกลือหมูที่ 10  
ตั้งไว้ 0.0๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม 0.00- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้  
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100,000.00 - บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลัง โอนงบประมาณ  
100,000.00-  บาท (กองช่าง) 
     

นายประเทือง ยางเงิน     ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองได้เสนอการโอนงบ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  ประมาณเพ่ือไปขุดขยายหนองคูม่วง เพ่ือที่จะได้รองรับการกักเก็บน  าไว้ให้พ่ีน้อง
      ประชาชนได้ใช้ผมก็เห็นด้วยกับการเสนอของท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองครับ 
 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 โอนจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่10 เพ่ือไปตั งจ่ายใหม่เป็นโครงการขุดขยายคลองหนองคูม่วง 
งบประมาณ 100,000 บาท โปรดยกมือขึ นครับ    

 

ที่ประชุม      มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ให้โอนงบประมาณเพ่ือ
ตั งจ่ายใหม่โครงการขุดขยายคลองหนองคูม่วงงบประมาณ 100,000 บาท  เห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า 
ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
                     3.3.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านบัวป่าหมู่ที่ 2 (กองช่าง) 

      

นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการนี ก็ถือเป็นอีกโครงการที่มีความส าคัญด้วย 
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคิดว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้ท าสัญญาไปแล้วนั น 

แต่ตอนนี ยังไม่ลงมือท าคิดว่าเป็นเส้นที่ไปทางฟาร์มหมูและในปี 2565ได้มีการตั ง
งบประมาณของการก่อสร้างถนน คสล.ไว้ด้วยงบประมาณ 100,000 บาทจึงน าไปตั ง
ไว้อีกแต่เป็นเส้นเดิมที่ต่อของปี 2564  ด้วยว่าถนนเส้นฟาร์มหมูเป็นเส้นที่มีน  าท่วม
ขังจึงมีความจ าเป็นต้องย้ายไปเส้นฟาร์มหมูซึ่งในวันนี ก็จะขออ านาจสภาในการ
พิจารณาซึ่งในปี 2565 ก็จะย้ายไปสร้างเส้นฟาร์มหมู รายละเอียดต่อไปนี ค่ะ 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ครั งที่ 2 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ง า น บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ
อุตสาหกรรมและการโยธา     งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบัวป่าหมู่ที่ 2  งบประมาณ   
100,000  บาท 
ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบ้านบัวป่าหมู่ที่2 จากถนน คสล. เดิมบ้านนายสมบูรณ์ ไชยเสนาถึง
สวนนางหนูเกศ วิเศษวงศ์ษา ซึ่งมีรายละเอียด ลักษณะ ปริมาณคุณภาพงาน ดังนี  
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
46 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตรและติดตั งป้ายโครงการ 
1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 
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ข้อความใหม ่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบ้านบัวป่าหมู่ที่2 จากถนน คสล. เดิมที่นานายค าสิงห์ สิทธิศาสตร์ถึงที่
นานางอ่อน บัวแดง ซึ่งมีรายละเอียด ลักษณะ ปริมาณคุณภาพงาน ดังนี  โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 46 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตรและติดตั งป้ายโครงการ 1 ป้าย
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  

 
นายกมล  เหลือล ้า       ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีอะไรสงสัยอีกไหม 
ประธานสภาฯ   ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ครั งที่ 2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวป่าหมู่ที่2 จากถนน คสล. เดิมบ้านนายสมบูรณ์ ไชย
เสนาถึงสวนนางหนูเกศ วิเศษวงศ์ษา ไปเป็น จากถนน คสล. เดิมที่นานายค าสิงห์ 
สิทธิศาสตร์ถึงที่นานางอ่อน บัวแดง โปรดยกมือขึ นครับ    

 

ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ให้ให้แก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ครั งที่ 2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวป่าหมู่ที่2 จากถนน คสล. เดิมบ้านนายสมบูรณ์ ไชย
เสนาถึงสวนนางหนูเกศ วิเศษวงศ์ษา ไปเป็น จากถนน คสล. เดิมที่นานายค าสิงห์ 
สิทธิศาสตร์ถึงท่ีนานางอ่อน บัวแดง เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออก
เสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล  า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายเกษม  ภักดีบุรุษ     ไดช้ี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับภาวะปัจจุบันในต าบลคูเมืองเราในขณะนี ขอแจ้งที ่
ผอ.รพสต.บ้านสูงยาง ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ก็จะขอชี แจงเกี่ยวกับการรายงานการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ในต าบลคู
เมืองของเราถ้าท่านติดตามข่าวก็จะมีข่าวหลายๆ อย่างเกิดขึ นมากมายซึ่งในการ
รายงานของสาธารณสุขของหน่วยงานเราส าหรับการรายงานผลการติดเชื อโควิด-19 
จะรายงานตามผลตรวจแต่ส าหรับผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นบวก ทางสาธารณสุขจะ
ยังไม่รายงานจะต้องไปตรวจหาผลเชื ออีกหากมีผลว่าติดเชื อได้รับเชื อจึงจะรายงาน
เข้าระบบซึ่งในรายงานผลเข้าระบบก็จะมีว่ามีผลการติดในระดับใด อาจจะเป็นสีส้น 
สีเขียวหรือสีแดง จึงขอแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันครับและอีกประเด็นหนึ่ง ข้อสั่งการ
ของจังหวัดในตอนนี ให้เฝ้าระวังและให้โรงเรียนหยุดไปก็หลายโรงเรียนในช่วงนี และ
อีกอย่างที่ใกล้ชิดและสัมผัสซึ่งจะท าให้ติดเชื อโควิด-19 ได้ง่ายก็คือการรวมกลุ่มซึ่ง
ทางจงัหวัดก็ได้ขอร้องให้งดการวมกลุ่ม งดสังสรรค์งดการดื่มสุรา เพ่ือยับยั งการแพร่
ระบาด ก็ขอย  าเตือนในชุมชนของเราหากมีงานมีการจัดงานมีการรวมกลุ่มสิ่งเหล่านี 
ก็ขอฝากทางผู้น าได้ช่วยกันก ากับดูแลให้ดีด้วยนะครับเพ่ือจะได้ไม่เกิดการแพร่
ระบาดเกิดขึ นอีกเพราะในข้อสั่งการและในระเบียบยังมีข้อชี ชัดว่าให้เราท าการจัด
งานได้แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ทุกคนได้เฝ้าระวังและก ากับดูแลให้ดีก็ขอฝาก
คร่าวๆ ขอบคุณครับ 
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นายอ่อนจันทร์ ใจหาญ     ไดแ้จ้งว่า บ้านโนนคูเมืองหมู่ที่3 พื นที่ของหมู่3บริเวณตรงหน้าสวนนายปัดใจ  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  ปาโส ตรงนั นผู้ใหญ่ยอด สิงห์คลี เคยเอารถแบ็คโคไปขุดลอกให้น  าไหลออกมาจาก 

ประปาซึ่งถ้าฝนตกมาก็จะท าให้น  าเซาะถนนบริเวณนั นซึ่งในปีนี ฝนไม่ค่อยดีเท่าไห
รจึงท าให้น  าไม่เซาะถนนตรงนั นแต่ถ้าหากปีไหนที่ฝนดีก็จะท าให้น  าไหลเซาะถนนพัง
เสียหายผมได้ไปส ารวจหากมีการวางท่อก็จะวางท่อประมาณ 15 ท่อนได้เพ่ือป้องกัน 
ให้น  าไหลได้สะดวกป้องกันการเซาะถนนพังเสียหายได้ก็ขอฝากทางกองช่างได้ไป
ส ารวจดูด้วยครับ 

นายสุพรรณ  สิงห์ทองห้าว    ไดเ้พ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า ตรงบริเวณนั นจะเป็นร่องเก่าเป็นทางน  าไหลมาพอลงมา 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ตรงบริเวณนั นมันจะมีท่อระบายน  าผ่านถนน รพช.ลงไปนานางเสนียร จ าปาทอง ซึ่ง 

โบราณสมัยพ่อแม่เขาเรียกหนองน  าออกจากหนองฝายมาปัญหาเกิดจากการถมที่
เสมอถนนไม่มีร่องน  าท าให้น  าไม่มีทางไปหากมีร่องน  าปัญหาตรงนี ก็จะไม่เกิดขึ นครับ 
 

นางถนอม ค้าชาย     ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในเรื่องของการสังเกตตามถนน ตามซอกตามซอย 
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ส าหรับเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือดูแลชุมชนช่วยกัน ส าหรับใน 

เรื่องนี ก็จะให้ทางกองช่างได้ลงพื นที่เพ่ือไปส ารวจดูก่อนหรืออาจจะออกไปดูด้วยกัน
ก็ได้นะคะส าหรับท่านสมาชิกทุกท่านก่อนที่จะมาประมาณการว่าต้องใช้อะไรบ้าง
เพราะว่าเรามีอีกหลายจุดหลายที่ที่เราจะต้องด าเนินการแล้วค่อยน ามาประชุม
พิจารณากันต่อไปก็ต้องขอคณุท่านสมาชิกที่ได้ดูแลเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนช่วยกัน 

       
นายหม่ืน สืบเพชร      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ผมเคยเสนอในที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับถนน คสล. ที่ท่อ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 ระบายน  าช ารุดเข้าไปทางโรงเรียนบ้านคูเมือง ก็อยากจะขอฝากทางกองช่างได้

ออกไปส ารวจด้วยครับ และอีกเรื่อง เรื่องของน  าประปาบ้านคูเมือง ทั ง 3 หมู่บ้านซึ่ง
ได้มีการล้างถังแล้วแต่น  าก็ยังขุ่นเหมือนเดิมครับซึ่ งผมคิดว่าล้างแล้วไม่มีประโยชน์
เพราะน  ายังขุ่นเหมือนเดิมและเป็นตะกอนเยอะมากครับช่วงนี ก็ขอฝากทางคณะ
ผู้บริหารได้ก าชับผู้ดูแลหอถังประปาด้วยครับขอฝากด้วยครับ 

 
นายประเทือง  ยางเงิน      ไดเ้สนอที่ประชุมว่า ขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านส าหรับบ้านดงเกลือหมู ่ 
สมาชิกสภาเขต2   ที่6 มีหนึ่งจุดที่หน้าบ้านพ่อกิ่งไฟไม่ติดก็ขอฝากทางกองช่างได้ไปแก้ไขให้ด้วยครับ 

และอีกเรื่องครับเรื่องร่องน  ามีน  าขังท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งซึ่งพ่ีน้องบ้านดงเกลือ
ก็ฝากแจ้งมาให้ทางเทศบาลได้ไปช่วยดูแลในส่วนนี ด้วย 

       
นางถนอม ค้าชาย      ได้ชี แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับปัญหาต่างที่ท่านสมาชิกได้แจ้งไปแล้วนั น  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ทางคณะผู้บริหารได้มอบให้ทางกองช่างได้ออกไปส ารวจพื นที่มาแล้วซึ่งทางกองช่าง 

ได้มีการประมาณการไว้แล้วซึ่งในแต่ละแห่งแต่ละจุดเป็นการเก็บตกไว้หมดแล้ว
ประมาณครั งหน้าคิดว่าจะเข้าประชุมสภาได้ซึ่งมีรายละเอียดคือ  
1.โครงการบ้านบัวป่าหมู่ที่2 โดยจะท าท่อเหลี่ยมระดับน  าล้นปากท่อต่อจากฟาร์มหมู
มาซึ่งจะต้องลงท่อหูช้างผนังคอนกรีตกันน  าเซาะงบประมาณ 14,000 บาท 
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2.โครงการวางท่อระบายน  าปากท่อพร้อมผนังคอนกรีตบ้านดงเกลือหมู่ที่10 ท่อ
ขนาด60x100 จ านวน 12 ท่อน เป็นเรื่องของท่อน  าเข้าหนองถ้าหากมีการท า
โครงการเหล่านี แล้วโครงการสูบน  าเข้าหนองก็จะลดลงงบประมาณก็จะไม่ได้ใช้มาก 
3.โครงการวางท่อระบายน  าปากท่อพร้อมผนังคอนกรีตบ้านสูงยางหมู่ที่7 หนองบ๋า
ขาดท่อ ขนาด60x100 จ านวน 12 ท่อน งบประมาณ 47,000 บาท 
4.ซ่อมแซมถนนดินลงหินลูกรังคลองร่องกระโดนหมู่ที่3 บริเวณที่นานายสุทิน สอน
ภักดี  ใช้งบประมาณ 9,000 บาท เมื่อมีการท าแล้วก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ไปติดตามดู
งานดูผลงานของตัวเองด้วย 
5.ลงหินลูกรังถนนสายบ้านดงเกลือเชื่อมหนองเชียงนามหมู่6ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ความยาวประมาณ 500 เมตรประมาณการไว้ที่ 18,000 บาท 
6.โครงการวางท่อระบายน  าหนองเค้าแลนด์หมู่ที่1คลองหนองเค้าแลนด์ ลงท่อ 
40x100 จ านวน 3 จุดๆละ8ท่อน  งบประมาณ 43,000 บาท 
7.โครงการวางท่อระบายน  าคลองดอนด้ามพร้าบ้านดงเกลือหมู่ที่6 บริเวณที่นานาง
นงนุช อีสา ปริมาณงานลงท่อคอนกรีต 40x100 จ านวน 1 จุด งบประมาณ 9,000 
บาท เพื่อระบายน  าเข้าหนองกักเก็บไว้ให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้ 
8.โครงการวางท่อระบายน  าบ้านศรีคูเมืองหมู่ที่9 บริเวณที่นานาง ยอดดี วางท่อ
จ านวน 1 จุดท่อขนาด 100x100 งบประมาณ 56,000 บาท 
9.โครงการต่อเชื่อมท่อเมนต์ระบบประปาจากเทศบาลต าบลคูเมืองเชื่อมท่อเมนต์
บ้านพังหาด(บ้านนางทองใบ) งบประมาณ 72,000 บาท โดยวิสัยทัศน์ทีมคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลคูเมืองใช้น  ากร่อยมานานแล้วน  าเค็มเมื่อมาถึงวันนี มีการท า
ห้องน  าใหม่จึงได้มีการน าน  าจากหนองน  าที่มีประชากรใช้ไม่มากเพ่ือเชื่อมมาให้
เทศบาลต าบลคูเมืองใช้จึงได้มีการขอต่อเชื่อมกับบ้านพังหาดเพ่ือให้มีน  าจืดใช้  ซึ่ง
ห้องน  าก็ก าลังจะเสร็จ และส าหรับหนองยางได้มีการประมาณการตั งงบประมาณไว้ 
330,000 บาท รองรับไว้แต่ทางเทศบาลได้มีการของบประมาณไปที่ ปภ จังหวัด 
งบประมาณ 500,000 บาท ส าหรับหนองยางขอแจ้งให้สภาได้รับทราบร่วมกัน
ส าหรับโครงการปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็คงจะน าเข้าสภาให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณากันต่อไปในครั งต่อไปและในส่วนของโครงการที่ได้ตั งไว้ในเทศ
บัญญัติก็จะค่อยๆด าเนินการไปเรื่อยๆซึ่งก็มีบางโครงการที่รอผู้รับจ้างมาท าสัญญา
และด าเนินการต่อไปค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านก็คงจะทราบดีซึ่งในเรื่องของ
งบประมาณก็จะมีการคาดเคลื่อนไปได้เรื่อยๆในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม
ก็มีผลกระทบไปหมด และจะขอแจ้งในเรื่องของการล้างหอถังประปาแต่ละจุดทาง
คณะผู้บริหารและทีมงานต้องขอขอบคุณท่านรองปรีชา พร้อมทีมงานท่านสมาชิก
น้องๆทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการล้างหอถังประปาซึ่งบางครั งออกไปล้างหอ
ถังแล้วค่อยมาแจ้งให้นายกทราบก็มีเช่นกันและในการด าเนินการทุกครั งไม่ได้ใช้
งบประมาณของเทศบาลเลย ซึ่งเป็นการเสียสละทั งแรงกายและก าลังทรัพย์ส่วนตัว
ในการออกไปด าเนินการเองเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการด าเนินการเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลคูเมืองซึ่งก็เป็นการพัฒนาเพื่อพ่ีน้องประชาชนหนองบ๋าขาดน  าขุ่น 
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      มากกว่าหนองอ่ืนแต่ท าไมตอนนี น  าจึงใสสะอาดแต่ท าไมน  าทางคูเมืองเมื่อก่อนน  าใส 
      สะอาดแต่ท าไมตอนนี น  าขุ่นกว่าทางสูงยาง 
 

นายปรีชา ไม้หอม     ได้ชี แจงที่ประชุมว่า ส าหรับน  าประปาทางสูงยางดงเกลือตอนนี น  าในทุก
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง บ้านแล้วครับตอนนี ก็ยังไม่ใสก็จะเป็นของบ้านคูเมือง หมู่ที่1,3และหมู่ที่9 ตอนนี ผมก็ 

ยังสงสัยอยู่ว่าท าไมน  าประปาทางคูเมืองไม่ใส ทั งๆท่ีน  าคูเมืองใสกว่าน  าหนองบ๋าขาด 
ต้องมาคิดกันครับว่าการดูแลของผู้ดูแลหอถังประปาดูแลเอาใจใส่ดีหรือไม่เพราะทุก
ครั งน  าคูเมืองไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของน  าขุ่นแต่ตอนนี กับเป็นทางคูเมืองมีปัญหา
เรื่องน  าประปาขุ่นเป็นตะกอน ทั งท่ีล้างหอถังก็ล้างแต่น  าก็ยังไม่ใสครับ 

 

นางถนอม ค้าชาย      ได้แจ้งที่ประชุมว่า ส าหรับพื นที่ต าบลคูเมืองในตอนนี ในเรื่องของการแพร่ระบาด  
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง โรคโควิด-19 ต าบลคูเมืองก็ถือว่าเป็นพื นที่สีแดงก็ขอฝากทุกท่านได้ช่วยกันดูแลและ 

ส าหรับการให้ข้อมูลก็ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ออกไป
เพราะหากมีการแจ้งข้อมูลผิดพลาดก็จะท าให้เสียหายได้ส าหรับตัวเลขผู้ที่ติดที่ยังไม่
มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบก็ถือว่ายังไม่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงจึงไม่มีข้อมูลใน
ระบบและระบบผู้ที่ติดและกักตัวอาศัยอยู่ที่บ้านทางเทศบาลต าบลคูเมืองก็จะไป
เยียวยาจะลงพื นที่ในการมอบถุงยังชีพเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้พ่ีน้องก็ประมาณ
อาทิตย์หน้าก็คงจะออกเยี่ยมผู้มีเชื อซึ่งตอนนี เจ้าหน้าที่ก าลังรวบรวมข้อมูลก็ให้ระวัง
ช่วยกันส าหรับเรื่องของโรคโควิด-19 และในเรื่องของข้อมูลการประเมินของเทศบาล 
(ITA) ที่จะต้องท าคะแนนให้ได้ร้อยละ 80 ขึ นไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากและคงต้องได้คุย
ในล าดับต่อไปอีกครั งหนึ่งก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก็ต้องให้ความส าคัญกับทุก
เรื่องที่เกิดขึ นช่วงนี ในเรื่องของการเปิดตลาดก็ขอเลื่อนไปโดยไม่มีก าหนดเนื่องจาก
สถานการณ์ของโควิด-19 ที่เกิดขึ นกับชุมชนของเราเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดจึงมี
การปิดตลาดไปก่อนก็ขอแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบค่ะ 

 

นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ หาก 
 ประธานสภาฯ     ไม่มี ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าการประชุมครั งหน้าคงจะให้เกียรต ิ
      มาร่วมประชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองครับ 
 

เลิกประชุมเวลา      13.30   น. 

                  
              (นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์)                  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

                                            
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

 

      ลงชื่อ        กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพิสิษฐ  กล้าจิต 
                                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 
 
      ลงชื่อ                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

                                            นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 
   ลงชื่อ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงิน 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 
 
 
 
 

                        ที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั งที่  1/ 2565  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4/2564 ครั งที่ 1 แล้ว  
 
                                                           

                                                           
                                               (นายกมล  เหลือล  า) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 
 
 


